
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 815  —  469. mál.

Fyrirspurn

til innanríkisráðherra um Siglufjarðarveg og jarðgöng.

Frá Kristjáni L. Möller.

1. Er hætta á að vegurinn til Siglufjarðar um Almenninga rofni varanlega vegna jarðsigs? 
2. Hver yrði lengd jarðganga frá Siglufirði og í Fljót, hvaða leið er talin heppilegust og

hver er áætlaður kostnaður við gangagerð?

 




